



ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องพัก
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติให้สำนักงานเลขานุการกรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พิจารณาดำเนินการจัดสรรห้องพักอาศัยให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และกรณีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านรายละ ๑ ห้อง โดยวิธีการจับสลาก นั้น

บัดนี้ การพิจารณาดำเนินการจัดสรรห้องพัก โดยวิธีการจับสลาก ในกรณีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องพักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องพักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเข้าพักอาศัยและการบริหารที่พักอาศัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอินทพร จันเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายชื่อข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และข้าราชการที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เลขที่ห้องพัก
ผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน			
๑	นายวันเฉลิม ฮกขุน	เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการพิเศษ	A๑๐๓
๒	นางสาวปนัดดา คำแหง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน	D๒๐๑
๓	นางสาวมนสิชา ประภาสัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	C๑๐๒
ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน			
๑	นางสาวจุไรลักษณ์ จันทสีหราช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	A๓๐๑
๒	นางปุณยนุช เข้มทอง	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	C๒๐๔
๓	นางสาวกัลยรักษ์ บุรณพันธ์	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	B๒๐๑
๔	นางสาวนฤมล ตั้งอารมณ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	C๒๐๓
๕	นางสาวเบญจวรรณ ยศระवास	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	D๓๐๑
๖	นายชัชชัย ชมเชย	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	B๑๐๔
๗	นางสาวปริยกร ใฝ่มะโนธรรม	นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ	C๓๐๓

หมายเหตุ นายวันเฉลิม ฮกขุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักเลขที่ห้องพัก A๑๐๓ (หัวหน้าอาคาร A) โดยไม่มีการจับสลาก เนื่องจากเข้าอยู่แทนนางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าอาคาร A เดิม) ซึ่งได้มีคำสั่งย้ายไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรดิตถ์